

# *Bài Phát Biểu* Cháu Yvonne Trần VA

Kính thưa quý Niên Trưởng và toàn thể quý Quan khách

Cháu tên là Yvonne Trần, con gái của cố Đại úy Trần Đăng Túc (Tiểu Đoàn 2 TQLC Trâu Điền) Cháu được Ban Tổ Chức Đại Hội TQLC 2018 cho phép phát biểu một vài phút để kính chào các niên trưởng Thủy Quân Lục Chiến và các Quân Binh Chung bạn. Ban Tổ Chức có nói: cháu nên cho các niên trưởng biết cháu làm việc gì hiện nay để các niên trưởng biết một ít về cháu. Cháu có bằng kỹ sư hóa học, và đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ hơn 30 năm. Cháu đã làm việc cho Naval Surface Warfare Center 16 năm, và hiện nay đang làm việc cho Federal Aviation Administration, Washington DC.

Kính các Niên Trưởng Thủy Quân Lục Chiến, Quân Binh Chung bạn, Quý quan khách và thân quyến.

Lần đầu tiên trong đời, cháu được đến tham dự Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến 2018 tại Thành Phố San Jose Tiểu Bang California, đây là một vinh hạnh rất lớn lao cho cháu, đồng thời cũng mang lại cho cháu một cảm xúc nghẹn ngào thân thương khi nhìn thấy các Bác, các Chú trong bộ chiến phục "rằn ri" với chiếc nón mũ nồi màu xanh lá cây, đã gợi nhớ lại những ký ức thời xa xưa với Ba cháu, khi cháu còn là một bé gái tròn 5 tuổi. Trước hết cháu xin chân thành cảm tạ Cựu Đại Tá Ngô Văn Định, người đầu tiên cháu liên lạc để biết đến lý lịch quân nhân TQLCVNCH của ba cháu, cũng là người giúp cháu tìm lại được huy chương Bronze Star

Medal with "W" của ba cháu.

Từ khi đi tìm lý lịch lính của ba cháu, cháu đọc rất nhiều bút ký liên quan đến Binh Chung TQLC mà Ba cháu đã phục vụ, chiến đấu và hy sinh. Nếu không nhờ đến những bút ký của các niên trưởng để lại, thì không làm sao cháu biết gì về người lính VNCH nói chung và Thủy Quân Lục Chiến nói riêng. Những trận đánh khốc liệt trong 21 năm dài, những gian khổ, thử thách nơi chiến trường, tình đồng đội cho đồng đội trước và sau miền Nam mất, cháu nay đã biết đến. Biết đến để mới thấy được sự hy sinh vô bờ bến của người lính TQLC và toàn thể quân nhân VNCH. Không có một hãnh diện nào lớn hơn là cháu được đứng đây tỏ bày lòng tri ân của cháu đến tất cả niên trưởng TQLC, Quân Binh Chung bạn và cho tất cả thương phế binh ở quê nhà.

Chính các niên trưởng là tấm gương sáng ngời cho thế hệ cháu và thế hệ sau. Những hy sinh vô bờ bến của người lính VNCH mang lại cho cháu niềm kiêu hãnh của người Việt trên đất nước Hoa Kỳ vĩ đại này. Hy sinh của người lính VNCH, cháu không bao giờ quên. Hy sinh đó đã trở thành sức mạnh sống của cháu, và cho cháu được ngược mặt nhìn đời. Cháu cảm ơn tất cả quý niên trưởng, quý bác, quý chú, quý quan khách đã cho cháu một vài phút được chia sẻ những suy nghĩ của cháu. Cháu xin chào và cảm ơn toàn thể quý vị. Xin kính chúc toàn thể quý vị luôn an vui và mạnh khỏe.

**Cháu Yvonne Trần VA**